



หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS

เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 6215 ประจำวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ★ ราคา 5 บาท ★

ทีทีแอนด์ทีลุยไวมกซ์เต็มสูบซิมกลางแม่ฟ้าหลวงรายแรก

ทีทีแอนด์ที พร้อมลงทุนไวมกซ์ภายใน 3-6 เดือนหลังจากกทช.ออกใบอนุญาตปลายปีนี้ เตรียมลงทุนเองไม่หาพันธมิตร เชื่อเบื้องต้น 50 ล้านบาทสามารถดำเนินการได้ เน้นลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากพื้นที่ชุมชนใหม่ไม่มีสายสายโทรศัพท์เข้าถึง พร้อมโคตร่วม กทช. ให้บริการไวมกซ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงเรียนใกล้เคียง 21 แห่งเป็นรายแรกของประเทศ

นายประจวบ ต้นดินนที กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอนด์ที เปิดเผยว่า หากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.สามารถออกใบอนุญาตไวมกซ์ให้แก่ผู้ประกอบการได้ก่อนสิ้นปีนี้เชื่อว่าทีทีแอนด์ทีจะสามารถให้บริการไวมกซ์ได้ภายในระยะเวลา 3-

6 เดือนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างทำแผนธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมไว้รองรับไวมกซ์ซึ่งการดำเนินการโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ จะช่วยให้ทีทีแอนด์ทีได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นเพราะมีประสบการณ์จากการให้บริการจริงรายแรกในประเทศไทย

สำหรับการลงทุนไวมกซ์ ทีทีแอนด์ทีจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด เนื่องจากบริษัทและบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทแม่มีเงินลงทุนเพียง พอ โดยการลงทุนไวมกซ์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพราะทีทีแอนด์ทีมีแผนการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นตั้งแต่ 50 ล้านบาทได้ทันที เน้นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานแต่สายสายโทรศัพท์ ไม่สามารถเข้าถึงได้

“ในประเทศไทยมีชุมชนเกิดใหม่เพิ่มขึ้น

ต่างประเทศ อย่างเช่นประเทศเกาหลีและประเทศอื่นก็มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน

ปัจจุบันเริ่มมีมือถือที่รองรับการใช้งานไวมกซ์ออกมามาวางขายในตลาดบ้างแล้วซึ่งราคาไม่ได้สูงมากนัก อยู่ในระดับ 100 เหรียญสหรัฐ แต่ยังคงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแต่เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาให้ใช้งานในขณะที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้ทีทีแอนด์ทีสามารถให้บริการโมบายผ่านไวมกซ์ได้

ส่วนเรื่องแผนการของใบอนุญาต 3จีนั้น ทีทีแอนด์ทียังมีแผนที่จะยื่นขอเมื่อกทช.สามารถออกใบอนุญาตได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการมือถือต่างประเทศหลายรายทั้งในแถบเอเชียและยุโรป

มาเจรจาความเป็นพันธมิตรในการทำ 3จี โดย

GHZ จาก กทช.เพื่อดำเนินการอีกด้วย

โครงการนี้ เด็กนักเรียนในพื้นที่รัศมีรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 21 โรงเรียนจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ใช้งานไวมกซ์ เพื่อการสื่อสารและประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของครู นักเรียน ไปพร้อมๆ กับการร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

รวมถึงจะยังประโยชน์ในการพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ต่อไปในอนาคต